

Số: 07/KL-T.Tr

Lộc Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2023

## KẾT LUẬN

### **Thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023**

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 17/10/2023 của thanh tra huyện Lộc Ninh V/v thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023. Từ ngày 20/10/2023 đến ngày 15/11/2023 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Lộc An và UBND xã Lộc Thuận.

Xét Báo cáo kết quả Thanh tra số 09/BC-ĐTTr ngày 30/11/2023 của Trưởng đoàn Thanh tra, Thanh tra huyện kết luận như sau:

#### **I. Khái quát chung**

Trong niên độ thanh tra, được sự định hướng của Thanh tra tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, khôi phục quyền lợi chính đáng cho người dân, tổ chức, nâng cao lòng tin của người dân vào chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước tại nơi mình sinh sống, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội.

Mặc dù vậy trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội của địa phương cũng như tình hình chung của đất nước, đơn thư phát sinh trên địa bàn có xu hướng tăng về số lượng cũng như mức độ phức tạp trong nội dung vụ việc, đặc biệt trong một số lĩnh vực: Đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù, tài chính ngân sách, bên cạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng ở cơ sở còn một số hạn chế bất cập.

Theo kế hoạch chương trình công tác năm 2023 đã đề ra, Thanh tra huyện đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 02 đơn vị là UBND xã Lộc Thuận và UBND xã Lộc An.

#### **II. Kết quả kiểm tra, xác minh**

##### **1. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư**

a) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bố trí địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân

- Việc bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các đơn vị



đảm bảo theo quy định của pháp luật: Có bố trí phòng tiếp công dân riêng biệt, phòng tiếp công dân được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân như bàn ghế, sổ ghi chép ý kiến phản ánh, kiến nghị, có trang bị quạt máy, camera ghi hình.

- Việc ban hành, niêm yết nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân:

+ UBND xã Lộc An: UBND xã có niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân: Nội quy tiếp công dân được ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND xã Lộc An; UBND xã Lộc An đã ban hành Quy chế tiếp công dân được ban hành theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã Lộc An, tuy nhiên không thực hiện niêm yết tại địa điểm tiếp công dân.

+ UBND xã Lộc Thuận: UBND xã có niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân: Nội quy tiếp công dân được ban hành theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND xã Lộc Thuận; Quy chế tiếp công dân của xã được ban hành theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND xã Lộc Thuận ; Thông báo lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã và có thể hiện trong lịch làm việc hàng tuần của xã.

- Việc niêm yết, công khai các quy định chủ yếu của pháp luật về khiếu nại, về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: UBND xã Lộc An và UBND xã Lộc Thuận đã thực hiện niêm yết đầy đủ Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các quy định của pháp luật về quyền của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại phòng tiếp dân.

-Việc thực hiện tiếp công dân thường xuyên và ghi chép sổ sách của công chức tiếp công dân:

+ UBND xã Lộc An: Trong niên độ thanh tra, qua kiểm tra hồ sơ, sổ ghi chép do UBND xã Lộc An cung cấp cho thấy: UBND xã đã tiếp 24 lượt với 24 người đến kiến nghị, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của công dân (07 lượt dân sự; 12 lượt đất đai; 05 lượt phản ánh kiến nghị thuộc lĩnh vực khác), tiếp nhận 22 đơn. UBND xã Lộc An có lập sổ theo dõi tiếp công dân thường xuyên, sổ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo và sổ theo dõi giải quyết đơn.

+ UBND xã Lộc Thuận: Trong niên độ thanh tra, qua kiểm tra hồ sơ do UBND xã Lộc Thuận cung cấp cho thấy: UBND xã đã tiếp 11 lượt với 11 người đến kiến nghị, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của công dân (03 lượt chế độ chính sách, 08 lượt đất đai), tiếp nhận 05 đơn (tranh chấp đất đai). UBND xã Lộc Thuận có lập sổ theo dõi tiếp công dân thường xuyên, sổ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo. UBND xã chưa lập sổ theo dõi giải quyết đơn.

-Việc thực hiện tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã:

+ UBND xã Lộc An đã bố trí lịch làm việc cho lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần (thứ Hai hoặc thứ Ba) tại Phòng tiếp công dân của xã. UBND xã



chưa ban hành thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND xã, tuy nhiên có cập nhật lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã trong lịch làm việc hàng tuần của xã. Trong niên độ báo cáo lãnh đạo xã tiếp được 49 ngày số lượt tiếp là 02 lượt; 02 người; tiếp nhận 02 đơn; tiếp đột xuất 00 lượt.

+ UBND xã Lộc Thuận đã bố trí lịch làm việc cho lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần (thứ Ba hoặc thứ Tư) tại địa điểm tiếp công dân, có ban hành thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo cấp xã. Trong niên độ báo cáo lãnh đạo xã tiếp được 48 ngày số lượt tiếp là 00 lượt; 00 người; tiếp nhận 00 đơn; tiếp đột xuất 00 đơn.

-Việc bố trí cán bộ tiếp công dân: số lượng, tiêu chuẩn, chế độ bồi dưỡng của cán bộ tiếp công dân: Người làm công tác tiếp công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định (Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh) trên cơ sở tình hình ngân sách địa phương, căn cứ bảng chấm công hàng tháng. Cụ thể:

+ UBND xã Lộc An và UBND xã Lộc Thuận đã ban hành quyết định phân công chức: Tư Pháp-Hộ tịch thực hiện việc trực tiếp công dân thường xuyên, làm nhiệm vụ tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, lắng nghe ghi nhận trực tiếp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo số tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư phát sinh (Quyết định số 131a/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND xã Lộc An; Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND xã Lộc Thuận). Công chức tiếp dân đã được tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do UBND huyện, tỉnh tổ chức.

-Việc thực hiện quy trình tiếp công dân và các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại địa điểm tiếp công dân của các đơn vị cơ bản đảm bảo theo quy định tại Luật Tiếp công dân và Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của thanh tra Chính phủ; Thông tư 09/2005/TT-BCA ngày 05/09/2005 của Bộ công an hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3 /2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng.

b) Về theo dõi, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp

*Tại UBND xã Lộc An:* Qua kiểm tra hồ sơ do UBND xã cung cấp cho thấy: Trong niên độ báo cáo tại UBND xã Lộc An đã tiếp nhận 22 đơn của công dân, đều đủ điều kiện xử lý, đã được UBND xã thụ lý, hòa giải theo quy định. Trong đó: Đơn Phản ánh – Kiến nghị: 05 đơn – 05 vụ việc (đặt cống thoát nước, môi trường,...); đơn tranh chấp đất đai: 10 đơn – 10 vụ việc; đơn tranh chấp dân sự: 07 đơn – 07 vụ việc; không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

*Tại UBND xã Lộc Thuận:* Qua kiểm tra hồ sơ do UBND xã cung cấp cho thấy: Trong niên độ báo cáo tại UBND xã Lộc Thuận tiếp nhận xử lý 05 đơn của công dân, đều đủ điều kiện xử lý, đã được UBND xã thụ lý, hòa giải theo đúng quy



định. Trong đó: Đơn Phản ánh – Kiến nghị: 00 đơn – 00 vụ việc; đơn tranh chấp đất đai: 05 đơn – 05 vụ việc; không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

## **2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo**

Trong niên độ tại 02 đơn vị UBND xã Lộc An và UBND xã Lộc Thuận không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

## **3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai**

### *3.1 UBND xã Lộc An*

Trong niên độ đã tiếp nhận: 22 đơn - 22 vụ việc; trong đó thuộc thẩm quyền 22 đơn - 22 vụ việc.

- Kết quả giải quyết:

+ Hòa giải thành: 07 đơn - 07 vụ việc;

+ Hòa giải không thành: 12 đơn - 12 vụ việc;

+ Đang giải quyết: 03 đơn - 03 vụ việc;

- Tuân thủ thời gian giải quyết: đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013.

- Việc xác định thẩm quyền giải quyết: Đúng quy định.

- Việc trả lời, hướng dẫn cho người khiếu nại đối với vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết: Không phát sinh

- Qua kiểm tra hồ sơ hòa giải tranh chấp tại UBND xã cho thấy: Hồ sơ giải quyết đúng hạn, biên bản xác minh rõ ràng, có kèm sơ đồ khu vực đất tranh chấp. Sổ sách ghi chép đầy đủ.

Tuy nhiên, hồ sơ lưu một số hồ sơ chưa có văn bản đề xuất thụ lý đơn của bộ phận chuyên môn, có 02 hồ sơ tranh chấp đường đi thiếu biên bản xác minh hiện trạng đất tranh chấp. Quyết định giao nhiệm vụ xác minh, thụ lý giải quyết đơn chưa bảo đảm về mặt thể thức theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ, phần căn cứ pháp lý chưa đảm bảo.

### *3.2 UBND xã Lộc Thuận*

Trong niên độ đã tiếp nhận: 05 đơn - 05 vụ việc;

- Kết quả giải quyết:

+ Hòa giải thành: 02 đơn - 02 vụ việc;

+ Hòa giải không thành: 02 đơn - 02 vụ việc;

+ Đang giải quyết: 01 đơn - 01 vụ việc;

- Tuân thủ thời gian giải quyết: đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013.



- Việc xác định thẩm quyền giải quyết: Đúng quy định.
- Việc trả lời, hướng dẫn cho người gửi đơn đối với vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết: Không phát sinh
- Qua kiểm tra hồ sơ hòa giải tranh chấp tại UBND xã Lộc Thuận cho thấy: Hồ sơ lưu chưa có văn bản về việc đề xuất thụ lý giải quyết của bộ phận chuyên môn, một số hồ sơ xác minh thiếu biên bản xác minh hiện trạng đất tranh chấp, nội dung biên bản xác minh hiện trạng chưa thể hiện được hiện trạng đất có tranh chấp, không có sơ đồ minh họa kèm theo. Các mẫu biểu chưa bảo đảm về mặt thể thức theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ.

#### **4. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng**

##### *4.1 Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng*

###### a) UBND xã Lộc An

- Việc xây dựng Kế hoạch công tác PCTN: UBND xã có ban hành Kế hoạch số 10A/KH-UBND ngày 10/3/2022 và Kế hoạch số 11A/KH-UBND ngày 05/4/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và năm 2023.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng: UBND xã có ban hành Kế hoạch tuyên truyền số 12a/KH-UBND ngày 10/4/2023 về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đài truyền thanh và Niêm yết, công khai tại trụ sở UBND xã.

- Việc thực hiện các biện pháp công khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018:

+ Công khai, minh bạch về tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị: UBND xã đã ban hành Quyết định số 228a/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Lộc An nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: UBND xã có ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND xã Lộc An về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

+ Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức: UBND xã Lộc An đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách làm việc tại UBND xã Lộc An; theo báo cáo của UBND xã thì trong năm 2023, UBND xã không có đối tượng thuộc diện chuyển đổi.

+ Công khai tài chính: Dự toán, quyết toán, tài sản công:



Ngày 01/01/2023, UBND xã có Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách xã năm 2023.

Ngày 22/07/2023, UBND xã có Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bố, công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách xã năm 2023.

Ngày 22/07/2023, UBND xã có Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách xã năm 2022.

Ngoài ra, UBND xã cũng đã cung cấp các Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán và tài sản công theo quy định của Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

- Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng: Không phát sinh.

- Việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng: Không phát sinh.

#### b) UBND xã Lộc Thuận

- Việc xây dựng Kế hoạch công tác PCTN: UBND xã có ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng: UBND xã không ban hành Kế hoạch tuyên truyền, theo báo cáo UBND xã chỉ tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.

- Việc thực hiện các biện pháp công khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018:

+ Công khai, minh bạch về tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị: UBND xã Lộc Thuận có xây dựng lịch làm việc hàng tuần và niêm yết công khai tại trụ sở.

+ Xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: UBND xã có ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND xã Lộc Thuận về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.

+ Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức: UBND xã có ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, làm việc tại UBND xã Lộc Thuận.

+ Công khai tài chính: Dự toán, quyết toán, tài sản công: UBND xã có ban hành Quyết định công khai dự toán và Quyết toán của năm 2021 và năm 2022, tuy nhiên không có Biên bản niêm yết công khai dự toán, quyết toán và tài sản công theo quy định của Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.



- Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng: không phát sinh.

- Việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng: Không phát sinh.

#### 4.2 Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

##### a) UBND xã Lộc An

- Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai kê khai tài sản, thu nhập: Trong năm 2022, UBND xã đã tổ chức kê khai tài sản thu nhập hàng năm cơ bản đảm bảo quy định, tất cả các Bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm được UBND xã lưu tại đơn vị và đều có sổ theo dõi người kê khai theo đúng quy định.

##### b) UBND xã Lộc Thuận

- Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai kê khai tài sản, thu nhập: Trong năm 2022, UBND xã có tổ chức kê khai tài sản thu nhập hàng năm, tuy nhiên, UBND xã đã ban hành Quyết định về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không đúng đối tượng theo quy định tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.

- Việc quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai: UBND xã không lập sổ theo dõi kê khai, tiếp nhận bản kê khai quy định tại Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

4.3 Việc xử lý tham nhũng: Không phát sinh.

4.4 Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác, phòng chống tham nhũng

UBND các xã (Lộc An, Lộc Thuận) chưa thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm theo quy định.

### III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN

#### 1. Kết quả đạt được

Nhìn chung trong niên độ thanh tra các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã từng bước nhận thức được quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân và Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền. Việc ban hành mới, điều chỉnh các văn bản quy phạm trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngày càng đồng bộ, đáp ứng được thực tế xã hội đang tạo điều kiện thuận lợi đồng thời khẳng định vai trò vị trí và trách nhiệm của người lãnh đạo đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn.

##### a) Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn

Các đơn vị đã bố trí địa điểm làm phòng tiếp công dân với các trang bị cơ bản đảm bảo phục vụ cho công tác tiếp công dân; có phân công công chức thực hiện



nhệm vụ tiếp công dân thường xuyên, bố trí lịch, tổ chức tiếp công dân định kỳ cho lãnh đạo xã, có niêm yết lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến liên hệ, gửi đơn thư.

b) Về công tác giải quyết đơn

Nhìn chung, các đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền trong niên độ thanh tra đều được UBND xã thụ lý và giao công chức có chuyên môn phù hợp tham mưu giải quyết, trong kỳ thanh tra UBND 02 xã không có đơn thư vượt cấp, đơn thư được giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định, đúng thẩm quyền.

c) Công tác phòng chống tham nhũng

Các đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng; triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động của đơn vị; công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện.

## 2. Tồn tại, hạn chế

a) Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn

- Đề nghị UBND các xã mở sổ theo dõi, xử lý đơn được tiếp nhận;

b) Về công tác giải quyết đơn

- Đề nghị UBND các xã khi soạn thảo văn bản cần thực hiện đúng theo nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ.

- Đề nghị bổ sung phiếu biên nhận khi tiếp nhận đơn của công dân theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2021/TT-CP ngày 01/10/2021.

- Bổ sung đề xuất thụ lý giải quyết vào hồ sơ theo quy định tại Điều 20, Thông tư số 05/2021/TT-CP ngày 01/10/2021.

c) Về công tác báo cáo định kỳ

Trong niên độ báo cáo, UBND xã Lộc An và UBND xã Lộc Thuận thực hiện tương đối đầy đủ trong báo cáo định kỳ kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn, tuy nhiên chế độ thông tin báo cáo trong công tác Phòng chống tham nhũng chưa đảm bảo.

d) Công tác phòng chống tham nhũng

Quyết định về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không đúng đối tượng theo quy định tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.

UBND xã không lập sổ theo dõi kê khai, tiếp nhận bản kê khai quy định tại Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.



#### IV. KIẾN NGHỊ

Từ những cơ sở trên, Thanh tra huyện ban hành kiến nghị UBND huyện Lộc Ninh chỉ đạo như sau:

##### 1. Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn

- Đề nghị UBND các xã (Lộc An, Lộc Thuận) thực hiện mở sổ theo dõi, xử lý đơn được tiếp nhận.

##### 2. Về công tác giải quyết đơn

- UBND các xã (Lộc An, Lộc Thuận) chấn chỉnh công tác soạn thảo văn bản, thực hiện đúng theo nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của chính phủ và các mẫu biểu theo quy định khác có liên quan.

- UBND các xã (Lộc An, Lộc Thuận) nghiêm túc thực hiện quy định tại: Điều 8, Thông tư số 04/2021/TT-CP ngày 01/10/2021 (biên nhận khi tiếp nhận đơn của công dân); quy định tại Điều 20, Thông tư số 05/2021/TT-CP ngày 01/10/2021 (về việc đề xuất thụ lý giải quyết đơn).

##### 3. Công tác phòng chống tham nhũng

Đối với UBND xã Lộc Thuận: Hợp Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, cụ thể: ban hành Quyết định về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không đúng đối tượng theo quy định tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 và không lập sổ theo dõi kê khai, tiếp nhận bản kê khai quy định tại Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

UBND các xã (Lộc An, Lộc Thuận) nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong công tác Phòng chống tham nhũng.

Trên đây là Kết luận thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023./.

##### Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện;
- UBND các xã: Lộc Thuận, Lộc An;
- Thành viên Đoàn thanh tra;
- Lưu: VT, hồ sơ.

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Đăng Phúc**